

Số: /BC-UBND

Lạng Giang, ngày tháng 02 năm 2022

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 02; nhiệm vụ chủ yếu tháng 03/2022**

#### **I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 02 NĂM 2022**

##### **1. Về phát triển kinh tế**

##### **1.1. Về thu hút đầu tư và sản xuất công nghiệp - xây dựng**

Tiếp tục quan tâm chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường quảng bá, tạo điều kiện thuận lợi cho chủ các dự án đầu tư vào địa bàn. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn; UBND các xã, thị trấn quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn chủ động thích ứng, linh hoạt trong tình hình mới không chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch. Trong tháng đã đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư 02 dự án “Cơ sở sản xuất, chế biến và bảo quản hàng nông sản” tại xã Tiên Lục. Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tháng 02/2022 ước đạt 1.109 tỷ đồng, đạt 9,0% KH và tăng 10,8% so với năm 2021.

##### **1.2. Về sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới**

\* *Về trồng trọt:* Tập trung chỉ đạo cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn hướng dẫn nông dân gieo cấy vụ Chiêm Xuân năm 2022. Đến nay, toàn huyện hoàn thành gieo 140 ha mạ, đạt 100% KH; gieo cấy được 1.500/6.570 ha lúa Chiêm Xuân, đạt 22,8% KH và dự kiến đến hết tháng 02/2022, toàn huyện cấy được 6.570 ha lúa, đạt 100% KH; hiện toàn bộ diện tích mạ và lúa đã cấy trên địa bàn đều sinh trưởng, phát triển tốt. Tổ chức phát động Tết trồng cây đầu Xuân Nhâm Dần năm 2022, đến nay, toàn huyện tổ chức trồng được trên 19.000 cây các loại (*tiêu biểu các xã: Nghĩa Hưng: 5.150 cây; Tiên Lục: 4.210 cây; Hương Sơn: 3.500 cây; thị trấn Vôi: 2.650 cây*).

\* *Về chăn nuôi:* Chỉ đạo cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn tập trung hướng dẫn nông dân phòng chống dịch bệnh, phòng chống rét cho đàn vật nuôi, cây trồng. Quan tâm thực hiện tốt công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi; vệ sinh tiêu độc khử trùng tại các khu vực chăn nuôi, các điểm buôn bán động vật và sản phẩm động vật. Do làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh nên đàn vật nuôi trên địa bàn tiếp tục ổn định và phát triển, không có dịch bệnh xảy ra.

*\* Về xây dựng nông thôn mới:*

Chủ trì, tổ chức Hội nghị kiểm điểm tiến độ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022, theo đó đã chỉ đạo các xã tập trung cao triển khai ngay các hạng mục đầu tư, sớm hoàn thành các thủ tục để tổ chức khởi công các công trình trong tháng 3/2022 để phân đấu về đích theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra. Đối với các xã xây dựng xã nông thôn mới nâng cao: Tân Hưng, Đại Lâm phân đấu hoàn thành trong tháng 9/2022; các xã: Quang Thịnh, Nghĩa Hoà phân đấu hoàn thành trong tháng 10/2022.

Đối với 19 thôn xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022, chỉ đạo các xã đôn đốc các thôn xây dựng phương án, lộ trình để tổ chức thực hiện theo kế hoạch, dự kiến hoàn thành thẩm định công nhận trong tháng 10/2022.

### **1.3. Hoạt động dịch vụ**

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình hoạt động các chợ trên địa bàn. Chủ động xây dựng phương án thực hiện “mục tiêu kép” vừa sản xuất kinh doanh, vừa phòng, chống dịch Covid-19 nên giá cả trên địa bàn khá ổn định, hàng hoá đảm bảo đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân; không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng, tăng giá đột biến. Chỉ đạo Đội quản lý thị trường số 4 tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Trong tháng đã kiểm tra, phát hiện 13 vụ vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính nộp ngân sách Nhà nước 58 triệu đồng.

### **1.4. Công tác quản lý tài nguyên và môi trường**

Công tác quản lý tài nguyên, môi trường được quản lý chặt chẽ. Việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Trong tháng, đã ban hành quyết định thu hồi 26,4ha đất các loại để thực hiện các dự án đường giao thông, khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân được quan tâm chỉ đạo (*Trong tháng đã cấp được 145 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân đưa tổng số từ đầu năm đến nay cấp được 201 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất*).

Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn rà soát, phân loại các trường hợp vi phạm đất đai trên địa bàn theo chỉ đạo tại Kết luận số 120-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xử lý theo quy định, đến nay toàn huyện đã lập biên bản xác minh hiện trạng vi phạm được 4.786/5.523 trường hợp, đạt 86,7% (*tăng 1.016 trường hợp so với tháng trước*); đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính được 366 trường hợp, với tổng số tiền là 1,47 tỷ đồng (*tăng 08 trường hợp so với tháng trước*); chỉ đạo các xã, thị trấn khắc phục hậu quả sau xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (*Đối với 113 trường hợp vi phạm sau ngày ban hành Chỉ thị 19, với diện tích vi phạm là 4,53ha; đến nay đã xử lý được 95/113 trường hợp, còn 18 trường hợp phân đấu xử lý xong trong tháng 02/2022*).

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được UBND huyện quan tâm chỉ đạo quyết liệt, đối với 02 dự án trọng điểm của tỉnh: Dự án đường QL37-QL17-ĐT29 đã hoàn thành công tác GPMB (*đất ở 06 hộ và đất sản xuất nông nghiệp 303 hộ*), với tổng diện tích 6,2ha và Dự án cải tạo, nâng cấp ĐT 295B: Đối với đất nông nghiệp đã trả tiền xong; Đất ở: đã chi trả tiền bồi thường 26/28 hộ (*còn 02 hộ đang tiếp tục vận động tuyên truyền để tổ chức chi trả theo quy định*).

Tập trung cao chỉ đạo UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn. Quan tâm thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt theo Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh. Đối với 05 xã xây dựng bãi rác thải tập trung: Đến nay 02 xã Xương Lâm và Hương Sơn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng; 03 xã: Yên Mỹ, Dương Đức và Tân Thanh đã bố trí được mặt bằng và đổ đất san nền, tuy nhiên người dân chưa đồng thuận cao, UBND các xã đang tiếp tục tuyên truyền vận động để đưa bãi rác vào hoạt động theo kế hoạch.

### **1.5. Tài chính và ngân hàng**

\* *Hoạt động tài chính*: Chỉ đạo duyệt quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021 cho các đơn vị dự toán và UBND các xã, thị trấn theo quy định; đến nay, đã tổ chức duyệt xong 67/67 đơn vị dự toán trường học đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. Tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 02/2022 ước đạt 89,2 tỷ đồng, đưa tổng thu ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm lên 204,2 tỷ đồng, đạt 13,5% dự toán đầu năm. Trong đó thu ngân Nhà nước sách trên địa bàn tháng 02/2022 ước đạt 69,1 tỷ đồng, đưa tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 02 tháng đầu năm lên 140,1 tỷ đồng, đạt 15,2% dự toán và tăng 7% cùng kỳ năm trước. Tổng chi ngân sách Nhà nước tháng 02/2022 ước đạt 75 tỷ đồng, đưa tổng chi ngân sách Nhà nước 02 tháng đầu năm lên 173,2 tỷ đồng bằng 11,6% dự toán đầu năm và tăng 4% so với CKNT.

\* *Hoạt động ngân hàng*: Tổng nguồn vốn huy động của các ngân hàng tháng 02/2022 ước đạt 3.802 tỷ đồng, giảm 0,4% so với CKNT; tổng doanh số cho vay của các ngân hàng ước đạt 282,7 tỷ đồng, giảm 9,5%; tổng dư nợ của các ngân hàng đạt 1.553,6 tỷ đồng, tăng 17,2% so với năm 2021.

### **1.6. Về đầu tư xây dựng cơ bản**

Công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đầu tư được quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Tiếp tục chỉ đạo các chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp từ năm 2021 sang năm 2022; quan tâm giải ngân vốn đầu tư công; khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ các công trình xây dựng mới năm 2022 để tổ chức khởi công theo kế hoạch, nhất là các dự án giao thông trọng điểm (*Trong tháng đã chỉ đạo khởi công dự án tuyến từ Trung tâm Y tế huyện Lạng Giang đi Mỹ Hà*). Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra, giám sát thi công các công trình xây dựng đang thi công; chỉ đạo các chủ đầu tư đôn đốc nhà thầu hoàn thiện hồ sơ quyết toán trình các công trình đã hoàn thành.

## **2. Về văn hoá - xã hội**

### **2.1. Giáo dục và đào tạo**

Chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường thực hiện tốt mục tiêu “nhiệm vụ kép” vừa tổ chức thực hiện dạy học đảm bảo chương trình, kế hoạch giáo dục năm học 2021-2022 vừa đảm bảo phòng chống dịch Covid-19. Quan tâm chỉ đạo các nhà trường bồi dưỡng học sinh đội tuyển các môn văn hoá thi học sinh giỏi cấp tỉnh tổ chức trong tháng 3/2022; tổ chức tập luyện, chuẩn bị tốt các điều kiện tham gia Hội khoẻ Phù Đổng cấp tỉnh. Chủ động hướng dẫn, xử lý các trường hợp F0, F1 phát sinh trong nhà trường theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên.

Tập trung cao chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; duy trì và nâng cấp 04 trường đạt chuẩn mức độ 2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả trường trọng điểm chất lượng cao của huyện, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn của huyện, phấn đấu đứng tốp đầu của tỉnh.

### **2.2. Công tác phòng chống dịch Covid-19 và chăm sóc sức khoẻ nhân dân**

Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn đảm bảo thích ứng, an toàn, linh hoạt, hiệu quả trong tình hình mới. Xây dựng phương án sẵn sàng khi số lượng ca nhiễm tiếp tục tăng cao trong thời gian tới; nâng cao chất lượng y tế cơ sở, các trạm y tế lưu động; rà soát, bổ sung đầy đủ, kịp thời vắc xin, phương tiện, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế. Tiếp tục làm tốt công tác điều trị, chăm sóc và quản lý hiệu quả bệnh nhân không triệu chứng, triệu chứng nhẹ tại nhà.

Chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát toàn bộ các trường hợp chưa tiêm vắc xin Covid-19 các mũi 1; mũi 2; mũi 3, nhất là những người có nguy cơ cao như: Người trên 50 tuổi, người bệnh nền, phụ nữ có thai,... để tổ chức tiêm ngay cho các đối tượng trên bằng nhiều hình thức linh hoạt khác nhau, kể cả đến tận hộ gia đình. Công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân được quan tâm chỉ đạo. Trong tháng, tổ chức tiêm miễn dịch cơ bản cho 273 trẻ em dưới 1 tuổi, tiêm phòng uốn ván cho 330 lượt phụ nữ có thai; khám và điều trị cho 12.508 lượt người, trong đó có 11.554 lượt người có thẻ BHYT.

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 67 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955- 27/02/2022). Duy trì thường xuyên các hoạt động tuyên truyền về dân số- Kế hoạch hoá gia đình theo các tuyến, bằng nhiều hình thức, tập trung ở khu vực đông dân cư, vùng khó khăn của huyện. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện tốt chính sách dân số- KHHGD.

### **2.3. Văn hoá, thông tin và thể dục thể thao**

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao mừng Đảng mừng Xuân Nhâm Dần năm 2022 đảm bảo an toàn, lành mạnh, đúng quy định và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Quan tâm việc lập hồ sơ khoa học đề nghị nâng cấp, xếp hạng cụm di tích Tiên Lục (đình, đền, chùa, cây Dã hương) từ di tích cấp Quốc gia lên di tích cấp Quốc gia đặc biệt trong năm 2022 và mở rộng đền chí Mìu, đền bà Chúa Then, xã Hương Sơn thành điểm du lịch tâm linh của huyện.

Chỉ đạo tổ chức tập luyện, chuẩn bị tốt các điều kiện tham gia Giải việt dã truyền thống báo Bắc Giang lần thứ 39. Trong tháng, Trung tâm Văn hoá- Thông tin và Thể thao huyện đã xây dựng và phát sóng 45 chương trình (trong đó, có 23 chương trình phát thanh chuyên đề về công tác phòng, chống dịch Covid-19), với 585 tin bài; phối hợp xây dựng 01 trang truyền hình Lạng Giang phát trên sóng Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh; đưa 26 tin, bài lên Đài, Báo tỉnh về tình hình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

#### **2.4. Về lao động việc làm và thực hiện chính sách xã hội**

Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho nhân dân được quan tâm chỉ đạo. Trong tháng, đã giải quyết việc làm mới cho 475 lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, toàn huyện đã thực hiện chuyển trợ cấp và tặng 26.075 suất quà với tổng trị giá trên 11,5 tỷ đồng đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn đột xuất được tặng quà và trợ cấp dịp Tết. Việc tổ chức thăm, tặng quà, trợ cấp các đối tượng được thực hiện kịp thời, đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ, không để xảy ra sai sót hoặc có đơn thư phản ánh.

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn và UBND các xã, thị trấn thường xuyên nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, nhất là các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn để có biện pháp cứu trợ kịp thời. Triển khai Kế hoạch tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện và thu gom máu năm 2022, theo đó huyện phấn đấu thu được 1.860 đơn vị máu, vượt 460 đơn vị so với Kế hoạch tỉnh giao.

### **3. Công tác nội chính**

#### **3.1. Công tác tư pháp và thi hành án dân sự**

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các văn bản mới có hiệu lực thi hành và các lĩnh vực: Xử lý vi phạm hành chính, Giao thông đường bộ; Luật Phòng chống tác hại của rượu bia, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo; các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm,... Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 118/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường thị trấn; quyết định công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác chứng thực, hộ tịch; tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hộ tịch theo quy định pháp luật.

Trong tháng, Chi cục Thi hành án Dân sự huyện đã tổ chức thi hành xong 112/456 việc, thu 3,75 tỷ đồng trả Nhà nước và công dân, đạt 24,5% về số vụ việc và 10% về tiền đối với án có điều kiện thi hành.

### **3.2. Về xây dựng chính quyền, cải cách hành chính và thi đua khen thưởng**

Tiếp tục chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn rà soát, đăng ký nhiệm vụ trọng tâm của người đứng đầu năm 2022, nội dung đăng ký những nhiệm vụ cần có sự quyết tâm cao, sáng tạo trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu. Chỉ đạo kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn và các đơn vị trường học. Thực hiện công tác tuyển dụng, bố trí, điều động và các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo đúng quy định.

Triển khai Kế hoạch cải cách hành chính, Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2022. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ; nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong phục vụ người dân, doanh nghiệp; chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức trước và sau nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đã thành lập tổ kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn năm 2022; qua kiểm tra các xã: Tân Thanh, Tiên Lục, Mỹ Hà, Đào Mỹ, Nghĩa Hưng; kết quả cơ bản các đơn vị triển khai chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính theo chỉ đạo của cấp trên.

### **3.3. Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân**

Ban hành kế hoạch triển khai công tác thanh tra năm 2022. Duy trì thực hiện tốt công tác tiếp dân định kỳ theo quy định. Trong tháng, tổ chức tiếp 02 kỳ tiếp công dân, tiếp 05 lượt công dân; 04 đơn (ĐN), 04 vụ việc cũ. Tiếp dân thường xuyên tiếp được 13 lượt người, tiếp nhận 13 đơn (ĐN); các đơn tiếp nhận đã phân loại và chuyển đến cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền.

Về giải quyết đơn: Tổng số đơn tiếp nhận từ các nguồn trong tháng là 61 đơn, tăng 19 đơn so với tháng trước. Sau khi phân loại, xử lý có 05 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, 02 đơn tháng trước chuyển sang. Tổng số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện là 07 đơn (*đang trong thời gian xem xét giải quyết*).

### **3.4. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông**

Triển khai Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội xuân 2022. Tiếp tục chỉ đạo Công an huyện phối hợp với Công an các xã, thị trấn tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tập trung xử lý vi phạm là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông, đặc biệt là hành vi vi phạm nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện giao thông.

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý, vận hành, khai thác đường giao thông nông thôn, tập trung rà soát, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông và các vị trí lắp đặt các trụ hạn chế tải trọng trái quy định trên các tuyến đường quản lý. Trong tháng lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện đã tổ chức tuần tra, kiểm soát phát hiện lập biên bản 450 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ; tước giấy phép lái xe có thời hạn 16 trường hợp, tạm giữ 57 phương tiện các loại, xử phạt vi phạm hành chính thu nộp ngân sách nhà nước 270,3 triệu đồng (*trong đó xử lý 13 trường hợp chở hàng quá khổ quá tải, xử phạt hành chính thu nộp ngân sách nhà nước 23,3 triệu đồng*).

Trong tháng, xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông, làm bị thương 01 người tại địa bàn xã Xương Lâm; so với tháng 01/2022, giảm 02 vụ (01/03), giảm 01 người chết (0/01), giảm 01 người bị thương (01/02).

### **3.5. Công tác quốc phòng - an ninh**

Thường xuyên duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo quân số theo quy định. Chỉ đạo chuẩn bị tốt công tác giao nhận quân năm 2022; tổ chức giao quân cho các đơn vị nhận quân đạt 100% chỉ tiêu được giao, chất lượng tân binh tốt. Triển khai Kế hoạch thực hiện công tác Quốc phòng quân sự địa phương; công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2022.

Chỉ đạo Công an huyện phối hợp các cơ quan chức năng tập trung thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; tăng cường thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán. Thành lập 08 Tổ tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại 08 địa bàn trọng điểm. Trong tháng, Công an huyện đã bắt 01 vụ 04 đối tượng đánh bạc tại địa bàn xã Tân Thanh; 01 vụ 01 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy tại xã Xuân Hương, thu giữ 1,023g methamphetamine,....Tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 04 vụ (tương đương với tháng trước); lực lượng Công an đã điều tra làm rõ 05 vụ 07 đối tượng (trong đó có 03 vụ 05 đối tượng xảy ra từ thời gian trước); khởi tố 08 vụ 10 bị can; kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát nhân dân huyện đề nghị truy tố 06 vụ 09 bị can.

## **II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRONG THÁNG 03 NĂM 2022**

### **1. Trên lĩnh vực kinh tế**

1.1. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2022, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm do Chủ tịch UBND huyện giao. Quan tâm đẩy mạnh thu hút đầu tư vào địa bàn, tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Tập trung cao chỉ đạo thu ngân sách trên địa bàn, nhất là thu thuế ngoài quốc doanh, đôn đốc việc thu phí, lệ phí. Tăng cường các biện pháp quản lý thị trường, chống buôn bán hàng lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn.

1.2. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn nông dân chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho các trà lúa sau gieo cấy và các cây màu vụ Xuân. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Chỉ đạo các xã: Tân Hưng, Nghĩa Hoà, Đại Lâm, Quang Thịnh đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục và 19 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022.

1.3. Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích. Quan tâm chỉ đạo xử lý các trường hợp vi phạm đất đai trên địa bàn theo Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 11/6/2020 và Kết luận số 120-KL/TU ngày 08/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án thu hồi đất trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn.

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 27/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động toàn dân tập trung thu gom, xử lý triệt để rác thải ra môi trường. Tập trung cao thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn theo Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh.

1.4. Tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư để khởi công các công trình xây dựng cơ bản mới năm 2022 trong quý II/2022. Tăng cường kiểm tra giám sát các công trình xây dựng cơ bản đang thi công. Đôn đốc các chủ đầu tư lập hồ sơ quyết toán các công trình xây dựng đã hoàn thành.

## **2. Về văn hoá - xã hội**

2.1. Tập trung chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt nội dung, chương trình học kỳ II theo đúng hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Chỉ đạo bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ công nghệ thông tin cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên các trường để thực hiện tốt chuyển đổi số trong giáo dục. Đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên đề và toàn diện nhằm duy trì tốt nề nếp dạy và học. Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trường THCS thị trấn Vôi thành trường trọng điểm chất lượng cao và các trường học đạt chuẩn quốc gia.

2.2. Tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ về “*Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19*”. Tăng cường công tác kiểm tra việc hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn. Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng mùa xuân năm 2022, phấn đấu tỷ lệ tiêm mũi 3 cho người trên 18 tuổi đạt trên 96%; chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, điều kiện để tiêm vắc xin cho trẻ em từ 05 đến 11 tuổi khi có chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể. Thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động. Nắm chắc tình hình đời sống nhân dân, kịp thời trợ cấp, giúp đỡ các đối tượng khó khăn.



2.3. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn đăng ký các danh hiệu văn hoá năm 2022. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt quy định về nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các lễ hội đầu xuân, đặc biệt là tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao kỷ niệm: Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3), ngày Thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3),... Chuẩn bị tốt lực lượng tham gia các giải thể thao cấp tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn.

### **3. Công tác nội chính**

3.1. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên cơ sở bám sát chương trình phổ biến giáo dục pháp luật của cấp trên, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân. Tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung năm 2020 và các văn bản hướng dẫn mới thi hành cho các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, chủ tịch UBND các xã, thị trấn và cán bộ, công chức tham mưu công tác xử phạt vi phạm hành chính các cơ quan, đơn vị.

3.2. Chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của người đứng đầu năm 2022. Tập trung triển khai các nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2022; tăng cường kiểm tra thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn. Chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan chuyên môn và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

3.3. Thường xuyên duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo nắm chắc tình hình an ninh, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động gây phức tạp về an ninh trật tự, chủ động nắm tình hình an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo không để phức tạp. Quản lý chặt chẽ hoạt động xuất, nhập cảnh, nắm tình hình người nước ngoài lưu trú tại địa phương, thực hiện các biện pháp phòng ngừa để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông; thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn./.

#### **Nơi nhận:**

- UBND tỉnh Bắc Giang;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan QLNN, ĐVSN thuộc huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- LĐVP, TH;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Thân Hải Nam**

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN LẠNG GIANG**

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU  
KT - XH CHỦ YẾU THÁNG 02 NĂM 2022**

<b>TT</b>	<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>ĐƠN VỊ TÍNH</b>	<b>TH NĂM 2021</b>	<b>KH NĂM 2022</b>	<b>T. hiện Tháng 02/2022</b>	<b>% TH/KH năm (7= 6/5)</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>
<b>1.</b>	<b>Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội</b>	Tỷ đồng	<b>10.050</b>	<b>11.500</b>	<b>1.916,7</b>	<b>16,67</b>
<b>2.</b>	<b>Giá trị Công nghiệp - Xây dựng</b>	Tỷ đồng	<b>10.226</b>	<b>12.256</b>	<b>1.109</b>	<b>9,0</b>
<b>3.</b>	<b>Tổng thu ngân sách trên địa bàn</b>	Tỷ đồng	<b>2.139,3</b>	<b>920</b>	<b>140,1</b>	<b>15,23</b>
<b>4.</b>	<b>Diện tích lúa chiêm xuân</b>	Ha	<b>6.619</b>	<b>6.570</b>	<b>1.500</b>	<b>22,8</b>
<b>5.</b>	<b>Giải quyết việc làm mới</b>	L. động	<b>4.604</b>	<b>4.300</b>	<b>475</b>	<b>11,0</b>
	Trong đó: Xuất khẩu lao động	L. động	770	500	-	-
<b>6.</b>	<b>Số trường học đạt chuẩn quốc gia (<i>chuẩn lại</i>)</b>	Trường	09	10	-	-